

การประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีวาระที่เกี่ยวข้องสมควรพิจารณาประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

**วาระที่ ๕.๑๔ ขอความเห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๘**

ตามหลักเกณฑ์การประเมินบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กำหนดให้รัฐวิสาหกิจมีการจัดทำแผนการประชุมคณะกรรมการและแจ้งคณะกรรมการทราบล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็นแนวทางเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอทั้งปี โดยมีการจัดส่งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย ๗ วัน รวมทั้งการประชุมอนุกรรมการต่างๆ ด้วย

สำหรับการประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ผ่านมา กำหนดหลักการประชุมไว้ คือ ให้มีการประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในวันพุธสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน เวลา ๑๓.๓๐ น. หากเดือนใดมีวันพุธ ๕ สัปดาห์ ให้เลื่อนกำหนดการประชุมเป็นวันพุธสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนแทน

ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความเห็นชอบกำหนดการประชุมและวันจัดส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๘ ต่อไป

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม** เห็นชอบตามเสนอ

## วาระที่ ๖.๑๔ รายงานการอนุมัติปรับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ

มติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่องการปรับอัตรา ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) เดือนกันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยค่า Ft สำหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๗ เท่ากับ ๖๙.๐๐ สตางค์/หน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ค่า Ft ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามที่คำนวณได้จริง เท่ากับ ๗๑.๖๖ สตางค์/หน่วย เพิ่มขึ้นจากรอบก่อนหน้า ๒.๖๖ สตางค์/หน่วย มีสาเหตุมาจาก

๑. ประเมินการความต้องการพลังงานไฟฟ้าทั่วประเทศคาดว่าจะลดลงจากรอบก่อนหน้า เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวซึ่งความต้องการใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลงทุกปี แต่อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะสูงกว่าช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๖ เนื่องจากความเชื่อมั่นทางการเมืองในประเทศและภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นกว่าปี ๒๕๕๖ ในส่วนของราคาเชื้อเพลิงและต้นทุนการผลิตไฟฟ้าโดยเฉลี่ย ราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยลดลง ๒.๒๘ บาท/ล้านบีทียู ราคาน้ำมันเตาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๑.๐๕ บาท/ลิตร ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๐.๖๕ บาท/ลิตร ราคาก๊าซหุงต้มเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๑๓๕.๔๗ บาท/ตัน ส่งผลให้ค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า เท่ากับ ๖๖.๑๗ สตางค์/หน่วย

๒. ค่า Ft ที่คำนวณได้จริงในรอบก่อนหน้า สูงกว่าค่า Ft ที่ใช้เรียกเก็บจึงมีค่า Ft สะสมที่ต้องมาเรียกเก็บเพิ่มในการคำนวณรอบนี้อีกจำนวน ๕.๔๙ สตางค์/หน่วย

รวมเป็นค่า Ft ที่คำนวณได้ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๗ เท่ากับ ๗๑.๖๖ สตางค์/หน่วย

กกพ. ได้พิจารณาว่าหากส่งผ่านภาระค่า Ft ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดจะเป็นภาระแก่ประชาชนมากเกินไป จึงเห็นชอบค่า Ft ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๗ เท่ากับ ๖๙.๐๐ สตางค์/หน่วยโดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับภาระค่า Ft แทนผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวจำนวน ๑,๔๒๖ ล้านบาท หรือคิดเป็น ๒.๖๖ สตางค์/หน่วย ทั้งนี้ จะชดเชยภาระดังกล่าวให้ กฟผ. ในเวลาที่เหมาะสมต่อไป

ดังนั้น ค่า Ft ที่เรียกเก็บในค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงเท่ากับ ๖๙.๐๐ สตางค์/หน่วย(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้จัดทำคำชี้แจงการปรับค่า Ft ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลชี้แจง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าทราบค่า Ft ในรอบนี้แล้ว

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ